



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. สศท.7แนะเลี้ยง'แพะเนื้อ'ชัชนาพ สินค้าปศุสัตว์ทางเลือกอนาคตไกล	แนวหน้า
2. กษ.มุ่งสร้างรายได้ยั่งยืนด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล	แนวหน้า
3. 'มันฯ-ปาล์ม'ราคายังร่วงต่อ ปัจจัยผลผลิตออกสู่ตลาดสูง	กรุงเทพธุรกิจ
4. “กระเทียม” แพง เกษตรกร รับทรัพย์อู่ฟู	thansettakij.com
5. เดินหน้าโครงการ1ตำบล1กลุ่มทฤษฎีใหม่เปิดรับสมัครเกษตรกรเดือดร้อน...	แนวหน้า
6. พาณิชย์ดันส่งออกข้าวลุยทำตลาดตั้งเป้าทั้งปี6ล้านตัน	แนวหน้า
7. บูรณาการงบฐานราก	ข่าวสด
8. เปิดราคากลาง&สเปกยางหุ้ม	เดลินิวส์
9. 'นิต้าโพล'ชี้ชาวสวนปลื้มประกันยาง	กรุงเทพธุรกิจ
10. มกอช.เดินหน้าเตรียมความพร้อมเกษตรกรแปลงใหญ่เข้าสู่มาตรฐาน GAP	posttoday.com

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

ฉบับที่ : 14517 หน้า : 8 (กลาง)

หัวข้อข่าว : สศท.7แนะเลี้ยง‘แพะเนื้อ’ชัชนาถ สินค้าปศุสัตว์ทางเลือกอนาคตไกล

## สศท.7แนะเลี้ยง‘แพะเนื้อ’ชัชนาถ สินค้าปศุสัตว์ทางเลือกอนาคตไกล

**นายชีวิต มั่งเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ชัชนาถ (สศท.7)**

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยว่า จังหวัดชัชนาถมีนโยบายส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกร โดยลดพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชชนิดอื่นหรือปรับเปลี่ยนอาชีพที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งการเลี้ยงแพะเนื้อเป็นสินค้าทางเลือกที่น่าสนใจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะให้ยั่งยืน มีผลผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการบริโภคซึ่งเป็นทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกอาชีพหนึ่ง เนื่องจากการเลี้ยงแพะเนื้อใช้พื้นที่เลี้ยงต่อตัวน้อยและที่สำคัญเลี้ยงง่ายกินอาหารพวกพืชได้หลายชนิด ส่งเสริมการเพิ่มรายได้โดยใช้หลัก “การตลาดนำการผลิต” ที่ทำแล้วได้ผลจริง

หากมองถึงสถานการณ์การผลิตแพะเนื้อในจังหวัดชัชนาถ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563) พบว่า มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 778 ราย



ชีวิต มั่งเอียด

ที่นิยมของตลาด ซึ่งในพื้นที่อำเภอสรรพพยามีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อโดยการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพปศุสัตว์บ้านหนองกุง นับว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จในการผลิตแพะเนื้อส่งออกตลาดต่างประเทศ

จากการลงพื้นที่ของ สศท.7 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตแพะเนื้อของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพปศุสัตว์บ้านหนองกุง โดยสัมภาษณ์นายประมวล คล้ายทอง ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ บอกเล่าว่า เดิมนั้น คนได้ทำการ

เกษตรแบบเชิงเดี่ยว ทำนา 60 ไร่ แต่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ จึงมองหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ประกอบกับมีโครงการของทางภาครัฐมาให้ความรู้ด้านปศุสัตว์เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะเนื้อ ทำให้คนสนใจและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม และได้ต่อยอดเรื่อยมาจนสามารถจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพปศุสัตว์บ้านหนองกุงผลิตแพะจำหน่ายจนประสบความสำเร็จ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 สามารถรวบรวมแพะเนื้อได้ 200-300 ตัว/เดือน

สำหรับสถานการณ์ด้านตลาดพบว่า กลุ่มวิสาหกิจฯ จะเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทั้งหมดจากสมาชิกเพื่อส่งขายต่อให้กับพ่อค้าผู้รวบรวมในจังหวัดชัชนาถและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอุทัยธานี โดยผลผลิตทั้งหมดจะส่งออกไปยังตลาดประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรบางส่วนในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอีกประมาณ 30 รายส่งจำหน่ายแพะเนื้อให้กับกลุ่มวิสาหกิจฯ เป็นผู้รวบรวมส่งขายต่อด้วย อย่างไรก็ตามในอนาคตทางกลุ่มวิสาหกิจฯ จะเพิ่มปริมาณการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับการผลิตเนื้อแพะแช่แข็งตามมาตรฐานสากลซึ่งตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : กษ.มุ่งสร้างรายได้ยั่งยืนด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14517 หน้า : 8 (บนขวา)

## กษ.มุ่งสร้างรายได้ยั่งยืนด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา อาทิ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธ.ก.ส. สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมฯ และสภาหอการค้าฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนต่ำไปสู่พืชทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีตลาดรองรับที่แน่นอน เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวลของชุมชน ซึ่งในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว สามารถใช้เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวลตามนโยบายของกระทรวงพลังงานได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีนายชนินทร์ รุ่งแสง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ **นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักเศรษฐกิจการเกษตร** ได้พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจัดทำแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานชีวมวลในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเป้าหมาย พร้อมทั้งพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อ “มุ่งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้ของเกษตรกรไทย” ภายใต้อุณหภูมิการตลาดนำการผลิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'มันฯ-ปาล์ม'ราคายังร่วงต่อ ปัจจัยผลผลิตออกสู่ตลาดสูง

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 11780 หน้า : 1(บนซ้าย), 5



'มันฯ-ปาล์ม' ราคายังร่วงต่อ  
ปัจจัยผลผลิตออกสู่ตลาดสูง  
> 5

# 'มันฯ-ปาล์ม' ราคายังร่วงต่อ ปัจจัยผลผลิตออกสู่ตลาดสูง

ส่วนส่งออกข้าว  
เป่าปีนี้ 6 ล้านตัน

**กรุงเทพธุรกิจ ● เกษตรกรมันสำปะหลัง** เตรียมร้องพ้องงานชะลอแผนปรับลดเอทานอล ดันใช้มันเส้นแทนโมลาสลดพึ่งพาจีน บัณฑิตทำราคาไม่ไหว ขณะ "สศก." จับตาราคापาล์ม ห่วงราคาตั้งช่วงผลผลิตออก ขณะ "พาณิชย์" ตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้ 6 ล้านตัน ท่ามกลางปัจจัยบาทแข็ง-การแข่งขันสูง

นายรังษิ ไร่สอาด นายกสมาคม ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมเรื่องกำหนดราคากลางโครงการประกันรายได้เกษตรกรมันสำปะหลังร่วมกับกรมการค้าภายใน วันนี้ (26 ม.ค.) จะหยิบยกเรื่องการผลักดันให้กระทรวงพลังงานประกาศเลื่อนกำหนดแผนลดใช้เอทานอลออกไป โดยให้คงแผนเดิมคือยกเลิกเบนซิน 91 ในเดือน ก.ค. และให้อี 20 เป็นน้ำมันมาตรฐาน เพื่อคงปริมาณดีเอทานอลในตลาดไว้ เพื่อเปิดช่องให้ผู้ผลิตเอทานอลนำมันเส้นเป็นวัตถุดิบผลิตแทนโมลาสจากน้ำตาลซึ่งปริมาณผลผลิตลดต่ำลงในปีนี้

หากกระทรวงพลังงานดำเนินการตามข้อเรียกร้องก็จะช่วยให้ราคามันสำปะหลังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากปัจจุบันเฉลี่ยที่ 2.20 บาทต่อโลกรัม (กก.) ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนของชาวไร่ที่ 2.30 บาทต่อ กก.

ทั้งนี้ ได้หารือพร้อมทำข้อตกลงร่วมกับสมาคมเอทานอลแล้วว่า จะกำหนดราคาซื้อหัวมันสดที่ 2.50 บาทต่อ กก. และมันเส้นราคา 7.50 บาทต่อ กก. (เชื่อแบ่ง 25%) ปริมาณเบื้องต้น 5 ล้านตัน เพื่อนำไปผลิตเอทานอล ซึ่งแผนดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน

"คงต้องร้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดคุยกันเพื่อช่วยชาวไร่มันสำปะหลัง เพราะช่วงนี้ราคาตกต่ำแม้จะมีความพยายามสร้างความร่วมมือให้ผู้ส่งออกซื้อในราคาที่กำหนด แต่ในทางปฏิบัติจริง เราส่งออกไปจีนเป็นหลักและจีนรู้ว่าตอนนี้ผลผลิตออกมากจึงชะลอนำเข้า ไม่ส่งเรือมารับ ทำให้ราคาซื้อขายในตลาดจริงไม่ดีเท่าที่ควร"

สำหรับผลผลิตมันสำปะหลังจะออกสู่ตลาดสูงช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. ราคาซื้อปัจจุบันเฉลี่ยที่ 2.20 บาทต่อ กก. ทำให้รัฐต้องอุดหนุนตามโครงการประกันรายได้เฉลี่ย 0.30 บาทต่อ กก. หรือตันละ 300 บาท

**ด้านนางอัญชดา ตรีไชรองเสนาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กล่าวว่า ราคาปาล์มน้ำมันในขณะนี้เริ่มปรับตัวลดลงหลังผลปาล์มดิบออกสู่ตลาดมากขึ้น และจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือน มี.ค. ของทุกปี

โดยราคาที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ยล่าสุดที่น้อยกว่าที่ 6.79 บาทต่อ กก. ลดลง

จากเดือน ธ.ค. ที่ราคาปาล์มดิบปรับเพิ่มขึ้น 7-8 บาทต่อ กก.

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ราคาผลปาล์มดิบจะลดลง จึงต้องเตรียมรับมือไม่ให้ตกต่ำกว่าต้นทุนการผลิตประมาณ 4 บาทต่อ กก. โดยเบื้องต้นรัฐบาลได้กำหนดประกันราคาไว้ที่ 4 บาทต่อ กก. เช่นกัน ทั้งนี้จากการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ส่งผลทำให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลลดลงตามไปด้วย จะส่งผลให้การใช้ซีพีโอปรับลดลงตาม

"เมื่อวิเคราะห์จากผลผลิตปาล์มดิบในปี 2564 ได้ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 16.1 ล้านตัน จากเนื้อที่การผลิต 5.8 ล้านไร่ ดังนั้นราคาปาล์มดิบโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันคือ 4.27 บาทต่อ กก."

นายกิตติ รัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากการหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเกี่ยวกับเป่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2564 ได้เห็นชอบร่วมกันกำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยที่ 6 ล้านตัน ท่ามกลางปัจจัยราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งสำคัญ เช่น อินเดียและเวียดนาม ซึ่งข้าวราคาถูกจึงเป็นที่ต้องการของผู้นำเข้าหลายประเทศ ปัญหาการเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเป็นระยะปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ส่งออก ประกอบกับผู้นำเข้าหลายประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง



## เดินหน้าโครงการ1ตำบล1กลุ่มทฤษฎีใหม่ เปิดรับสมัครเกษตรกรเดือดร้อนจากโควิด-19

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ว่า การประชุมดังกล่าวจะเป็นการหารือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรฯตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการก้นกรองการใช้เงินกู้ฯ โดยเห็นควรปรับลดกรอบเงินของโครงการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วงเงิน 9,805.7075 ล้านบาท เป็น 3,550.9175 ล้านบาท และปรับเป้าหมายเกษตรกร 32,000 ราย และจ้างงานระดับตำบล 16,000 ราย และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็นธันวาคม 2564 พร้อมทั้งเห็นควรให้กระทรวงเกษตรฯ กำกับดูแลหน่วยงานรับผิดชอบ

ดำเนินการตามมติคณะกรรมการก้นกรองการใช้เงินกู้ฯ อย่างเคร่งครัด และจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่) ที่ขาดแหล่งน้ำหรือมีแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรเข้าร่วมโครงการฯ ได้

สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 บรรเทาปัญหาว่างงาน ลดปัญหาเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่นๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นเป็นแหล่งผลิตอาหาร ทั้งนี้ ผลการรับสมัครเกษตรกรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม) มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 33,544 ราย ผ่านการคัดเลือก 20,583 ราย โดยจะเปิดรับสมัครเกษตรกรรอบใหม่ เพื่อให้ครบตามเป้าหมายโครงการและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรฯต่อไป



# พาณิชย์ดันส่งออกข้าว ลุยทำตลาดตั้งเป้าทั้งปี6ล้านตัน

นายกรัตติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) เปิดเผยว่า กรมได้จัดการประชุมผ่านระบบ Zoom ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยในปี 2564 โดยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยที่ปริมาณ 6 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณใกล้เคียงกับการส่งออกในปี 2563 ที่ส่งออกได้ทั้งปีรวม 5.72 ล้านตันมูลค่า 1.16 แสนล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีปริมาณ 7.58 ล้านตัน มูลค่า 1.31 แสนล้านบาท โดยปริมาณ และมูลค่าลดลง 24.54% และ 11.23% ตามลำดับ

ปัจจัยหลักที่จะยังคงส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวไทยในปี 2564 ได้แก่ ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งสำคัญ เช่น อินเดีย และ เวียดนาม ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเป็นระยะ ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ส่งออก ประกอบกับผู้นำเข้าหลายประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กำลังซื้อลดลง ดังนั้น การกำหนดเป้าส่งออกข้าวไทยที่ปริมาณ 6 ล้านตัน ถือว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดข้าวทั้งในและต่างประเทศ

แต่เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับ

มารุนแรงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปพบปะกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศได้ อย่างไรก็ตาม กรมในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-2567 จะใช้โอกาสนี้เร่งดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย การจัด Workshop เพื่อพิจารณาแนวทางผลักดันการพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยประสานกรมการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการจัดทำข้อมูลตลาดข้าวเชิงลึกเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานภาคการผลิตต่อไป ซึ่งดำเนินการภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและร.ม.พาณิชย์ เพื่อผลิตสินค้าข้าวที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละตลาดมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดำเนินการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในต่างประเทศจาก Offline เป็น Online มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: อังคาร 26 มกราคม 2564

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14517

หน้า: 6(ขวา)

Col.Inch: 34.42 Ad Value: 30,978

PRValue (x3): 92,934

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พาณิชย์ต้นส่งออกข้าวลุยทำตลาดตั้งเป้าทั้งปี6ล้านตัน

และการแสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ครอบคลุมตลาดข้าวมากขึ้น กิจกรรมหลักที่จะจัดขึ้นในปีนี ประกอบด้วย

1) การหารือกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นกับประเทศคู่ค้าสำคัญผ่านระบบ Video conference อาทิ ส่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อิรัก บังกลาเทศ เป็นต้น รวมทั้งการหารือประเทศผู้ส่งออกข้าว เช่น เวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การผลิตและตลาดข้าว 2) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ 3) จัดกิจกรรมต่อยอดข้าวหอมมะลิไทยที่ได้แชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี 2563 (World's Best Rice 2020) ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 26 มกราคม 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11017

Col.Inch: 10.92 Ad Value: 12,012

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 36,036

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บูรณาการงบฐานราก

## บูรณาการงบฐานราก

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้นำเสนอแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากปี 2564 วงเงิน 2,092.58 ล้านบาท ต่อ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรว.พาณิชย์ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาต่อไป สำหรับโครงการตามแผนฯแยกเป็นโครงการต้นทาง ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนวงเงิน 852.14 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2 แสนราย ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส 238.09 ล้านบาท

และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน 76.02 ล้านบาท โครงการกลางทางเป็นโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน 518 ล้านบาท เพื่อพัฒนาสถาบันเกษตรกร 1,700 กลุ่ม และพัฒนาการตลาดและระบบบริหารจัดการ เป็นโครงการปลายทางวงเงิน 721.78 ล้านบาท มุ่งสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น 10%



# เปิดราคากลาง&สเปกยางหุ้ม

## ●แบรีเออร์กับเสาหลักนำทาง

นายสรวิศ ทรงศิริโต อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมโครงการนำยางพารามาใช้ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน โดยใช้กำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) บนถนน ทล. และถนนกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการและรายงานผลของคณะทำงาน 2 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะทำงานกำหนดราคากลางยางพารา มีมติเป็นประธานฯ และ 2.คณะทำงานกำหนดคุณลักษณะ (Specification) ตรวจสอบและรับรองโรงงานผลิต RFB และ RGP มีนายปฐม เจดยวเรศ อธิบดี ทช. เป็นประธานฯ โดยกำหนดราคากลางของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นอยู่กับราคาน้ำยางพารา (85-40 บาท/กม.) แบ่งเป็น RFB อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท/เมตร และ RGP อยู่ที่ 1,700-1,800 บาท/ต้น ขณะที่การกำหนดคุณลักษณะ ตรวจสอบและรับรองโรงงานผลิต RFB และ RGP นั้น คณะทำงานได้ตรวจโรงงานผลิต RFB แล้ว 5 โรงงาน จากทั้งหมด 13 โรงงาน และตรวจสอบโรงงานผลิต RGP แล้ว 11 โรงงาน จากทั้งหมด 25 โรงงาน

นายสรวิศ กล่าวต่อว่า กระบวนการหลังจากนี้ ทล. และ ทช. จะเริ่มจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงกับสหกรณ์ชาวสวนยาง ที่ผ่านการ

รับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งรายชื่อสหกรณ์ฯ มายัง ทล. และ ทช. จากนั้นจะนำไปตรวจสอบราคาให้สอดคล้องกับราคากลางที่กำหนด ก่อนประกาศเชิญชวนให้สหกรณ์ที่ผ่านการรับรอง มายื่นเอกสารฯ เพื่อขายผลิตภัณฑ์



ยางพารา ก่อนคัดเลือกผู้เหมาะสมต่อไป คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จ และทยอยรับมอบ RGP สอดแรก เพื่อนำมาติดตั้งภายใน ก.พ.นี้ และติดตั้งครบ 200,000 ต้นภายใน ส.ค. 64 รวมถึงติดตั้ง RFB จะแล้วเสร็จช่วงเดียวกัน ขณะนี้ ทล. ได้ติดตั้งกำแพงคอนกรีตระยะแรกไปแล้วเกิน 50% จากทั้งหมด 200 กม.

ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วงเงิน 2,770 ล้านบาท เมื่อเดือนส.ค. 63 ขณะที่ ทช.คิดตั้ง RGP 200,000 ตัน และ RFB ระยะทางประมาณ 100 กว่า กม. คาดว่าจะแล้วเสร็จใกล้เคียงกัน โดยยึดแนวทาง 2 เรื่อง คือ 1.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มเติม RFB และ RGP เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราตามนโยบายรัฐบาลโดยเป็นการจัดซื้อแบบเฉพาะเจาะจง และ 2.พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ด้านนายปฐม กล่าวว่า หลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อประเมินผลโครงการควบคู่ด้วย เบื้องต้นจากประเมินเชิงเทศกาลวันหยุดยาวที่ผ่านมา เช่น เทศกาลปีใหม่ 64 พบว่าถนนของ ทล. และ ทช. ที่ได้ติดตั้งแบริเออร์หุ้มยางธรรมชาติจำนวนอุบัติเหตุรถข้ามเลนประสานงานแทบไม่มี รวมทั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุความรุนแรงลดลง แต่พบว่าประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวกจากเดิมถนนเป็นเกาะสี่แยกกลับรถบริเวณไหนก็ได้ เมื่อติดตั้งแบริเออร์หุ้มยางฯ ทำให้กลับรถไม่ได้ สัญจรยาก จนต้องมีข้อเสนอต่อรองมาที่ ทล. ทช. ให้ปิดจุดกลับรถบริเวณต่าง ๆ ส่วนนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และใช้เวลาปรับตัวเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง อย่างไรก็ตามก่อนดำเนินการโครงการได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน.



## 'นิด้าโพล'ชี้ชาวสวนปลื้มประกันยาง

กรุงเทพธุรกิจ ● "นิด้า" เปิดผลสำรวจเกษตรกร 83% พอใจผลงานกระทรวงเกษตรฯ ขณะ "ชาวสวนยาง" 79% ปลื้มประกันราคา แนะนำเพิ่มมาตรการดันราคา

รายงานข่าวเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง "การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ซึ่งสอบถามความพึงพอใจการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงเดือน ธ.ค.2563-ม.ค.2564 จากเกษตรกร 1,225 หน่วยตัวอย่าง ผลสำรวจถึงภาพรวมความพอใจการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ พบว่าพอใจมาก 29.06% ค่อนข้างพอใจ 54.20% รวมเป็น 83.26% และไม่ค่อยพอใจ 8.49% ไม่พอใจเลย 4.49% รวมเป็น 12.98% และไม่รู้สึกอะไร 3.76%

เมื่อถามถึงความพอใจต่อผลงานและการทำงานของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มตัวอย่างพอใจมาก 28.57% ค่อนข้างพอใจ 50.69% รวมเป็น 79.26% และไม่ค่อยพอใจ 6.78% ไม่พอใจเลย 2.61% รวมเป็น 9.39% และไม่รู้สึกอะไร 11.35%

ส่วนกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ส่วนใหญ่ค่อนข้างพอใจ 68.89% เมื่อรวมกับกลุ่มที่พอใจมาก จะรวมเป็น 81.48% ส่วนความพึงพอใจต่อโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพบว่าพอใจมาก 24.47% ค่อนข้างพอใจ 54.63% รวมเป็น 79.10%

ทั้งนี้ตัวอย่างต้องการให้กระทรวงเกษตรฯ ประกันราคารับซื้อน้ำยางสดหรือยางแผ่นดิบในราคาที่คงที่ และมาตรการกระตุ้นราคารับซื้อน้ำยางสดและยางแผ่นดิบให้มีราคาสูงขึ้น และต้องการให้ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางเมื่อราคายางพาราตกต่ำ เป็นต้น

สำหรับผลงานและการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ที่ตัวอย่างพึงพอใจคือการประกันรายได้เกษตรกร เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางพารา การรับประกันราคายางพารา และการพักชำระหนี้เงินกู้ยืมเกษตรกร

ส่วนผลสำรวจเมื่อถามกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ พบว่าพอใจมาก 45.75% ค่อนข้างพอใจ 43.25% รวมเป็น 89.00% และไม่ค่อยพอใจ 3.75% ไม่พอใจเลย 1.00% รวมเป็น 4.75% และไม่รู้สึกอะไร 6.25%

กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ดำเนินการช่วยเหลือในการประกันราคาสุกร สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคและยาฆ่าเชื้อ การประชาสัมพันธ์ความรู้โรคสุกร และวิธีป้องกัน และต้องการความช่วยเหลือเงินชดเชยหรือเงินเยียวยาเกษตรกร





เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

สังคม > ข่าวภูมิภาค

# มกอช.เดินหน้าเตรียมความพร้อม เกษตรกรแปลงใหญ่เข้าสู่มาตรฐาน GAP

วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 16:36 น.



## กาฬสินธุ์-มกอช.จับมือกรมประมงยกระดับการผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน และดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการผลิตการเกษตรแบบแปลงใหญ่

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมประมง เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการยกระดับการผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน และดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการผลิตการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยในปี 2564 ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกรต้นแบบเข้าสู่ระบบการผลิตและรับรอง ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. 7436-2563) ระยะที่ 2 ให้กับเกษตรกรต้นแบบที่อยู่ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) กรมประมง ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ. 7436-2563) และเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำต้นแบบสามารถเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานและสามารถยื่นขอการรับรองฟาร์มตาม มกษ. 7436-2563 จากกรมประมงได้ โดยในปี 2564 มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 แปลง ได้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาอุกบึกอยู่ในพื้นที่อำเภอกมลาไสย ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่อำเภอยางตลาด ซึ่งมีสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- กรมส่งเสริมการเกษตร X ปตท. OR ช่วยเกษตรกรขายของในปีมีน้ำมันทุกสาขา
- เกษตรกรย้ายนโยบายสำคัญปี65มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน





นายพิศาล กล่าวว่า มกอช.ได้จัดทำแผนการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำต้นแบบ ประกอบด้วย 1.การประเมินศักยภาพของเกษตรกรต้นแบบเพื่อจัดทำแผนพัฒนารายแปลงให้กับเกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม 2.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำต้นแบบ เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกช. 7436-2563) โดยเพิ่มเติมหัวข้อการฝึกอบรมที่เกษตรกรต้องการมีความรู้เพิ่มเติม เช่น การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) และวิธีการใช้ที่ถูกต้อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และคำแนะนำกฎหมายเกี่ยวกับยาสัตว์และสารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ 3.ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรก่อนการตรวจประเมินเบื้องต้น

(pre-audit) ฟาร์มเกษตรกร และ 4.ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินเบื้องต้น (pre-audit) ฟาร์มเกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีแผนในการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินเบื้องต้น (pre-audit) ของ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำต้นแบบในพื้นที่จ.กาญจนบุรีและจ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นแปลงเดิมที่ มกอช. ได้ดำเนินการไปแล้วในปี 2563

“โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกรต้นแบบฯ จะทำให้เกษตรกรฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำต้นแบบ มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง GAP สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ.7436-2563) มีความพร้อมและสามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมาตรฐาน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลดปัญหาการผลิตและการตลาดของสัตว์น้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนต่อไป” เลขาธิการ มกอช. กล่าว